



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

เรื่อง	สื่อ
1. 3จว.นำร่องโซนนิ่งเกษตรอู่ฟู รายได้พุ่งหลักร้อยขึ้น7พันต่อไร่	มติชน
2. เร่งเคลื่อนเกษตรอินทรีย์'ขอนแก่น' พุ่งเป้าตั้ง'ห้างโมเดิร์นเทรด-ประชารัฐ'	แนวหน้า
3. สัมภาษณ์: บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รับมือราคาสินค้าเกษตรปี 2561	ประชาชาติธุรกิจ
4. คอลัมน์ เดินหน้าชน: รบ.เสริมใยเหล็ก	มติชน
5. ไม่ดันประชารัฐนายกชูโละทิ้งห้องถิ่นไม่สน2ชั่วจับมือ'ลุงป้อม'เซดใส่!จับกับใครก็เชิญ	ไทยรัฐ
6. คอลัมน์ เรียงคนมาเป็นข่าว	มติชน
7. คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว: เหลือแค่ 14 คน	ไทยรัฐ
8. ไม่ได้ดพลิกเศรษฐกิจ'คู่5'สปีดEEC-อุมเกษตร-SME	ประชาชาติธุรกิจ
9. แผนระบายน้ำ 141,600 ล. จากบางบาล-บางไทรถึงวงแหวนรอบ 3	ประชาชาติธุรกิจ
10. ภาพข่าว: มกอช.รวมใจ	สยามรัฐ
11. คอลัมน์ 'ไฮด์ปาร์กกลางกระต๊าก: ดีหรือแย...อยู่ที่ "นายกฯ" ตู" คนเดียว...!	ผู้จัดการ
12. ภาพข่าว: รวมมือ	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : 3จว.นำร่องโซนนิ่งเกษตรอู่ฟู่ รายได้พุ่งหลักร้อยขึ้น7พันต่อไร่ หลังแปลงพท.ข้าว...

วันที่ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14507 หน้า : 6(กลาง)

3จว.นำร่องโซนนิ่งเกษตรอู่ฟู่

●รายได้พุ่งหลักร้อยขึ้น7พันต่อไร่

●หลังแปลงพท.ข้าวเป็นผลผสมผสาน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามการดำเนินการจัดโซนนิ่ง โดยแผนที่เกษตรเชิงรุก (อกริแมป) ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา สศก. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของปีงบประมาณ 2559 ในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ชัยภูมิ และอุทัยธานี ช่วงเดือนมิถุนายน 2560 และในช่วงปีงบประมาณ 2560 ได้ลงพื้นที่สำรวจ 15 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ 3 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ภาคกลาง 2 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2560 พร้อมติดตามผลการดำเนินงานพบว่าปีงบประมาณ 2559 มีการปรับเปลี่ยนการผลิตทั้งสิ้น

32,618 ไร่ ในพื้นที่ 49 จังหวัด เกษตรกรจำนวน 10,502 ราย โดยในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัดดังกล่าวได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสม (เอ็น) สำหรับการปลูกข้าว เป็นสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 3,930 ไร่ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 950 ราย เมื่อปรับเปลี่ยนแล้วเกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งสิ้นประมาณ 28.7 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 7,303 บาท/ไร่/ปี) เพิ่มจากเดิมที่มีผลตอบแทนสุทธิรวม 3.4 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 864 บาท/ไร่/ปี) โดยมีผลตอบแทนสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 25.4 ล้านบาท/ปี (เฉลี่ย 6,463 บาท/ไร่/ปี) จากสินค้าชนิดใหม่ที่ผลิต ได้แก่ การทำเกษตรผสมผสาน 2,220 ไร่ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ 1,470 ไร่ การผลิตอ้อยโรงงาน 145 ไร่ ปลูกหม่อน 55 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 30 ไร่ และเลี้ยงปลา 10 ไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก

นายวิณะโรจน์กล่าวว่า ส่วนปีงบประมาณ 2560 มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว เป็นการนำเกษตรผสมผสานสำหรับสินค้าที่เหมาะสมรวมทั้งสิ้น 157,701 ไร่ ในพื้นที่ 53 จังหวัด เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 30,444 ราย ประกอบด้วย อ้อยโรงงาน 88,132 ไร่ เกษตรผสมผสาน 38,287 ไร่ พืชอาหารสัตว์ 20,767 ไร่ ปาล์มน้ำมัน 5,427 ไร่ มันสำปะหลัง 2,439 ไร่ ประมง 2,061 ไร่ และหม่อน 588 ไร่ ทั้งนี้ จากการประเมินผลเบื้องต้นพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต ได้ทราบถึงความเหมาะสมของการผลิตในพื้นที่ตนเอง ได้รับการสนับสนุนปัจจัยในการปรับเปลี่ยนการผลิต และมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำในการผลิตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สศก.จะทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการปีงบประมาณ 2560 อีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 และจะนำเสนอผลการประเมินให้ทราบต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

หัวข้อ : เร่งเคลื่อนเกษตรอินทรีย์'ขอนแก่น' พุ่งเป้าดึง'ห้างโมเดิร์นเทรด-ประชารัฐ' เชื่อมโยงการตลาด

วันที่ : พุศ 29 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 13369 หน้า : 8(กลาง)

เร่งเคลื่อนเกษตรอินทรีย์'ขอนแก่น'

พุ่งเป้าดึง'ห้างโมเดิร์นเทรด-ประชารัฐ'เชื่อมโยงการตลาด

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากการขับเคลื่อนเพื่อดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ ตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของจังหวัดขอนแก่น ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัด ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มีการคัดเลือกพื้นที่บูรณาการใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล และตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน เนื่องจากเกษตรกรมีความพร้อมที่จะทำเกษตรอินทรีย์มากที่สุด

สำหรับแผนปฏิบัติการได้แบ่งเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชั้น 1 คือกลุ่มริเริ่มใหม่ กลุ่มชั้น 2 คือ กลุ่มที่พร้อมยกระดับ และกลุ่มชั้น 3 คือ กลุ่มที่ได้รับการรับรองเกษตรอินทรีย์แล้ว โดยมีกิจกรรมต่างๆ สำหรับแต่ละกลุ่มดังนี้

กลุ่มชั้น 1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกษตรกร จำนวน 5 กลุ่ม 1,000 ราย โดยกรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์

จังหวัด ร่วมบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตเกษตรอินทรีย์ จำนวน 225 ราย โดยกรมการข้าว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมพัฒนาที่ดิน และ กิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 15 ราย พื้นที่ 75 ไร่ โดยกรมวิชาการเกษตร, กลุ่มชั้น 2 และ 3 กิจกรรมการตรวจรับรองแหล่งผลิตอินทรีย์ จำนวน 269 แปลง 900 ไร่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกรมวิชาการเกษตร

ทั้งนี้ กลุ่มชั้น 1,2,3 มีกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง ประกอบด้วย กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยกรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กิจกรรมบริการโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และ กิจกรรมผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ สนับสนุนแปลงต้นแบบการเกษตรเครือข่าย โดยกรมวิชาการเกษตร กิจกรรมฝึกอบรมและเสริมสร้างความรู้ด้านการผลิตพืชอินทรีย์ให้แก่เกษตรกร Q-School กิจกรรมก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชระบบน้ำหยดในโรงเรียน และ กิจกรรมจัดมหกรรมไดโนเสาร์สินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนของดีเมือง

ขอนแก่น โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

สำหรับแนวทางการเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดขอนแก่นได้กำหนดแนวทาง ดังนี้ 1) เชื่อมโยงกับห้างค้าปลีก (Modern Trade) ที่มีศูนย์กระจายสินค้าในจังหวัด 2) เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลภายในจังหวัดที่อยู่ภายใต้โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย และ 3) เชื่อมโยงกับโครงการตลาดประชารัฐไทยช่วยไทย เช่น ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสู่ใจ ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการสร้างช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้มีตลาดที่แน่นอนและเป็นตลาดเฉพาะ ซึ่งจะช่วยให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นสินค้าคุณภาพมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและผู้บริโภคดีขึ้นตามไปด้วย ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จะได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : สัมภาษณ์: บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รับมือราคาสินค้าเกษตรปี 2561

วันที่ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 4997 หน้า : 7(บนขวา)

บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร รับมือราคาสินค้าเกษตรปี 2561

สัมภาษณ์

นารดูแลราคาสินค้าเกษตร และค่าครองชีพ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน เกษตรกร ถือเป็นภาระใหญ่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ “ประชาชาติธุรกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ “บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร” อธิบดีกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบถึงทิศทางการดำเนินนโยบายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การทำงานในปี 2561

การดูแลผลผลิตข้าวในปี

ขณะนี้รัฐบาลมีมาตรการชะลอผลผลิตข้าวในปีไม่ให้ออกสู่ตลาดมากเกินไป เพราะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรขายไม่ได้ราคา กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่หลายจังหวัดเพื่อชี้แจงนโยบายให้เกษตรกรได้รับทราบ ล่าสุดได้ร่วมกับคณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์ผลผลิตข้าวในปีในจังหวัดใกล้เคียง เช่น สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ การเลือกลงพื้นที่ภาคอีสาน เพราะมีการปลูกข้าวหอมมะลิมากที่สุด ส่วนผลผลิตในพื้นที่อื่นทั่วประเทศมีการติดตามด้วย

สำหรับมาตรการที่รัฐบาลนำมาใช้ ได้แก่ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร เป้าหมายจำนวน 2 ล้านตันข้าวเปลือก กำหนดเวลา 5 เดือน ไม่เสียดอกเบี้ย และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพให้

ผู้ปลูกข้าวนาปีรายย่อย โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่าย และแปรรูป ประมาณ 2.5 ล้านตัน ดอกเบี้ย 1% ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2560/61 เป้าหมาย 8 ล้านตัน อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ย 60-180 วัน โดยมาตรการเหล่านี้รัฐบาลออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นมาตรการต่อเนื่องที่ทำมา

มาตรการอื่นเพิ่มเติม

เช่น การเชื่อมโยงตลาดข้าวสีได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิดำ (หอมนิล) และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ เริ่มนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี สามารถเชื่อมโยงข้าวสีฤดูการผลิตปี 2561/62 ประมาณ 450 ตันข้าวเปลือก และโครงการบริหารจัดการเกี่ยวข้าวโดยใช้แอปพลิเคชันจอร์จเรียว ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล่าสุดมีการดาวน์โหลดแล้ว 555 ราย ลงทะเบียนใช้งาน 472 ราย และจอร์จเรียวเกี่ยวข้าวในระบบจำนวน 174 ราย

ยังมีตลาดนัดข้าวเปลือก





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : สัมภาษณ์: บุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร รับมือราคาสินค้าเกษตรปี 2561

วันที่ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 4997 หน้า : 7(บนขวา)

ปีนี้ยังทำตลาดนัดข้าวเปลือกเพื่อให้เป็นช่องทางจำหน่ายข้าวให้กับเกษตรกร และเป็นช่องทางให้เกษตรกรโรงสีและผู้ส่งออกได้พบปะกันเพื่อเลือกซื้อสินค้า โดยฤดูผลิตปี 2560/61 ตั้งเป้าจัด 130 ครั้งทั่วประเทศ ขณะนี้จัดไปบ้างแล้วได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อ-ผู้ขายข้าว เพราะทำให้เกิดการเจรจาต่อรองซื้อขาย และแข่งขันกันมากขึ้น และประโยชน์ทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น มีช่องทางและทางเลือกในการขายข้าวมากขึ้น ตลาดนัดข้าวเปลือกกรมการซื้อขายข้าวทุกชนิด กรมกำหนดให้ติดป้ายราคา รับรองคุณภาพ และอื่น ๆ ซึ่งเชื่อถือได้ และผู้ซื้อเชื่อมั่นในคุณภาพ

สถานการณ์ราคาข้าว

ตอนนี้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ตอนนี้โรงสีหาซื้อข้าวยากขึ้น เพราะเกษตรกรนำข้าวเข้าโครงการมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ความชื้น 15% ราคาที่เกษตรกรขายได้ประมาณ 12,000 บาทต่อตัน เป็นราคาที่น่าพอใจอย่างมาก ขณะที่ข้าวขาว 5% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 7,300-7,800 บาทต่อตัน ส่วนราคาข้าวเหนียวน่าจะปรับดีขึ้น ที่ผ่านมามีการเพาะปลูกมากทำให้ราคาตก แต่ตอนนี้ความต้องการข้าวเหนียวจากตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีนไม่เพิ่มขึ้น ที่ผ่านมามีเงินนำเข้าข้าวเหนียวไปเป็นส่วนผสมในการผลิตเอทานอล ทำให้ราคาดี แต่เมื่อผลผลิตเพิ่ม ความต้องการเท่าเดิม จึงส่งผลต่อราคา แต่ปีนี้เกษตรกรปลูกน้อยคาดว่า จะทำให้ราคาขยับดีขึ้น ส่วนคาดการณ์ผลผลิตข้าวในปีประเมินอยู่ที่ 24 ล้านตัน

มาตรการปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมัน กรมได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ล่าสุดสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดการณ์ผลผลิตปี 2560 อยู่ที่ 12.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เฉลี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 3.80-4.10 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่สต็อกน้ำมันปาล์มดิบคงเหลือ 400,000 ตัน ราคาน้ำมันปาล์มดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 20.75-21 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนมาเลเซีย ราคา

21.32 บาทต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับไทย ยังไม่มั่นใจนโยบายการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบโดยเฉพาะตามชายแดน

ส่วนที่หลายคนกังวลเรื่องผลผลิตที่กำลังออกมามาก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2560 ปัจจุบันอยู่ที่ 1.57 ล้านตัน และมีผลต่อปาล์มล้นตลาดหรือราคาคงที่นั้น ได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรองไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น และขอให้กระทรวงพลังงานพิจารณาให้โรงงานผลิตไฟฟ้า จ.กระบี่ นำน้ำมันปาล์มไปเป็นเชื้อเพลิง ขณะที่คณะอนุกรรมการเพื่อบริหารจัดการปาล์ม น้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาดที่ประชุมไปเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2560 เพื่อเตรียมมาตรการรองรับปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์มทั้งระบบ หากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น จะเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาคณะอนุกรรมการด้านการตลาดต่อไป

มันสำปะหลัง

กรมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โดยสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กราคาเฉลี่ย 15,000 บาทต่อเครื่อง ให้กับวิสาหกิจชุมชน เป้าหมายอยู่ที่ 450 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกษตรกรทำมันเส้นที่มีคุณภาพดี สะอาด ต่อการซื้อขายส่งออก และปลอดภัยด้วย ขณะที่การนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน กรมได้สนับสนุนให้มีเครื่องขังน้ำหนักรถบรรทุกที่ด่าน จุดผ่อนปรน รวมทั้งส่งการให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ การขนย้าย เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบหรือนำเข้าไม่ถูกต้อง ล่าสุดมีการจับกุมได้และดำเนินคดีไปแล้ว 20 ราย ในพื้นที่บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นต้น

ส่วนเรื่องการส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ได้จัดคณะไปตุรกี เพื่อส่งเสริมการส่งออกมันสำปะหลัง ซึ่งได้รับการตอบรับดี มีการสั่งนำเข้า เป็นการขยายตลาดส่งออกไปประเทศอื่นบ้าง เพราะตลาดหลักของมันสำปะหลังไทยอยู่ที่จีน ขณะ

ที่ราคามันสำปะหลังตอนนี้ราคาหัวมันสด เชื้อแป้ง 25% กก.ละ 2.05 บาท ซึ่งสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน

การดูแลค่าครองชีพ

กรมได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด ซึ่งยังไม่มีการรายงานถึงความผิดปกติ และในช่วงต้นปี 2561 จะประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เพื่อติดตามสถานการณ์ราคาสินค้ากว่า 400 รายการ ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาสินค้าที่ควรจะต้องติดตามเป็นพิเศษ เพิ่มหรือลดรายการสินค้าได้บ้าง

ในรายการสินค้าควบคุมล่าสุดกรมได้มีการหารือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในการจัดมหกรรมลดราคาสินค้า รวมไปถึงมาตรการอื่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากมาตรการที่รัฐดำเนินการ เชื่อว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และเกิดเงินสะพัดกว่า 30,000 ล้านบาท

สำหรับประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร้านค้าสวัสดิการแห่งรัฐ กรมได้หารือผู้ประกอบการในการเพิ่มสินค้าเข้ามาจำหน่ายมากขึ้น และนำสินค้าชุมชนเข้ามาเพิ่มเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน และพร้อมเปิดโอกาสผู้ประกอบการที่มีความพร้อมทุกราย ส่วนกฎหมายแข่งขันทางการค้า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาประธานอยู่



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : คอลัมน์ เดินหน้าชน: รบ.เสริมโยเหล็ก

วันที่ : พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

ฉบับที่ : 14507 หน้า : 16(ซ้าย)



รบ.เสริมโยเหล็ก

ในที่สุดการปรับ ครม.บี๊กตัว 5 ก็คลอดออกมา ในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปตามรัฐธรรมนูญใหม่ การปรับ ครม.ครั้งนี้ แม้จะมี รมต.ใหม่ป้ายแดงเข้ามาถึง 10 คน แต่คงไม่มีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์และแนวทางการปฏิรูปประเทศในระยะกลางและระยะยาว เพราะ ครม.หลักยังเป็นชุดเดิม

ดังนั้น การเดินหน้านโยบายต่างๆ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลจึงจะยังคงต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อต้องการให้เกิดการลงทุนการจ้างงาน แต่การปรับ ครม.ครั้งนี้ มีเรื่องเร่งด่วนเป็นโจทย์เฉพาะหน้าที่รัฐบาลต้องการเร่งแก้ไขคือ ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ เพราะจากรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรชี้ให้เห็นว่าราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ทำให้รายได้เกษตรกรลดลง

ดังนั้น แม้ว่าดูเหมือนภาพรวมเศรษฐกิจโดยรวมจะดีขึ้น เพราะตัวเลขการส่งออกดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงกำลังซื้อส่วนใหญ่ของประเทศยังฝืดเคือง เพราะประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ในภาคการเกษตรยังได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลตกต่ำ การแก้ปัญหาเรื่องปากท้องที่โพลส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไข จึงยังคงไปไม่ถึงไหน

การมีผู้คร่ำหวอดในแวดวงการค้าเกษตรเข้ามาใน ครม. อย่าง **อาจารย์ยักษ์ วิวัฒน์ ศัลยกำธร** และ **นายลักษณ์ วจนานวัช** อดีตผู้จัดการ ธ.ก.ส. จึงเป็นความหวังของรัฐบาลว่าจะสามารถแก้ไขโจทย์นี้ได้ไม่มากก็น้อย

ส่วนนโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลในเรื่องการปฏิรูปประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รัฐบาลก็จะยังคงเดินหน้าต่อ

เพราะรัฐบาลเชื่อว่า หากสามารถทำให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริงเป็นรูปธรรม มีความเป็นไปได้สูงที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะค่อยๆ พ้นกลับมาก่อนการเลือกตั้งใน

ปลายปี 2561

ต้องยอมรับว่าขณะนี้ในเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการบริโภคยังฟื้นไม่เต็มที่ เพราะนักลงทุนยังลังเล เพื่อต้องการความชัดเจนจากการเลือกตั้งก่อน ดังนั้น หากรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับโครงการขนาดใหญ่ดังกล่าว จึงน่าจะเรียกความเชื่อมั่นจากต่างชาติ มาก่อนการเลือกตั้งแน่นอน

นั่นหมายถึงจะช่วยเสริมโยเหล็ก ทำให้รัฐบาลทหารที่เขียนรัฐธรรมนูญออกมา เพื่อทำให้เกิดการเลือกตั้ง จะมีโอกาสอยู่ได้มั่นคงต่อไป โดยไม่ถูกโค่นล้มจากฝ่ายประชาชน

ในเบื้องต้นการปรับ ครม.ครั้งนี้ **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา** นายกรัฐมนตรี จึงต้องการปูทาง เพื่อนำไปสู่เป้าหมายต่างๆ ดังกล่าว จึงดึงเอาบุคคลที่มีความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งในเรื่องการศึกษา พลังงาน เกษตรเข้ามาเสริมทีม และลดจำนวนทหารลง

แม้ว่าทีมเศรษฐกิจหลักยังเหมือนเดิม ภายใต้การคุมทีมของ **นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี แต่ในเมื่อมีผู้เชี่ยวชาญมาเสริมทีม จากนั้นไปเราคงได้เห็นนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลลงลึกในรายละเอียดมากขึ้น

เพราะอย่าลืมว่านอกจากการสร้างเชื่อมั่นของนักลงทุน การแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำดังกล่าวแล้ว การแก้ปัญหาในรูปแบบลงในรายละเอียด เพื่อเชื่อมโยงไปถึงการแก้ปัญหาปากท้อง ยังคงเป็นปัญหาหลักที่รัฐบาลยังไม่สามารถตอบโจทย์ประชาชนได้

ลำพังโครงการบัตรสวัสดิการคนจนและโครงการช่วยเหลือชาติ ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับเฉพาะกลุ่มคนรายได้น้อยและกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเท่านั้น แต่สำหรับกลุ่มมนุษย์เงินเดือน กลุ่มใช้แรงงาน กลุ่มที่มีพลังโค่นล้มรัฐบาล ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากปัญหาเศรษฐกิจจะล่อตัวที่ผ่านมาอย่างแท้จริง

ดังนั้น นับจากนี้รัฐบาลคงจะจัดมาตรการช่วยเหลือด้านการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน รวมทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและมนุษย์เงินเดือนออกมา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น หลังจากที่ผ่านมาไม่เคยได้รับการเหลียวแลเหมือนกลุ่มอื่นมาก่อน

ส่วนจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้แค่ไหน จะช่วยเสริมโยเหล็กเป็นเกราะป้องกันรัฐบาลได้แท้จริงหรือไม่เลือกตั้งปลายปี 2561 คงได้รู้กัน

สุรพล สุประดิษฐ์ ณ ออยุธยา

ไม่ตันประชารัฐ นายกรัฐฯ โละทิ้งห้องถิ่น

ไม่สน2ขวับมือ 'ลุงป้อม'เชิดใส่! จับกับใครก็เชิด

“บิ๊กตู” เมิน พท.-ปชป.จุดพลุ
จับมือขวางนายฯคนนอก สกัด คสช.
ต่อท่ออำนาจ ลั่นไม่ ★ มีต่อหน้า 11

ไม่ตันประชารัฐ ☆ ต่อจากหน้า 1
สนใจใครจะร่วมกับใครก็เชิด เดินหน้าคลุกคลี
เสียงหอบ 14 รมต. ถก ครม.สัญจร จ.สงขลา ชูยุบ
ทิ้งห้องถิ่นไม่ช่วยดันประชารัฐ “บิ๊กป้อม” เชิดใส่
เราทำงานของเราไป “สุธารัตน์” ชี้ข้อเสนอ 2 ขั้ว
จูบปากเรื่องอนาคต จี้ทุกพรรคหาข้อถกกลับคืนสู่
ประชาธิปไตย ประธานสภาที่ปรึกษา ปชป.เรียก
“นิพิฏฐ์” เข้าห้องจับเข้าคุย ยัน “ชวน” ไม่มี
ปัญหาขัดข้อง “เอนก” รับงานยากชะงะทหารพื้น
วงราชการเมือง “ประยุทธ์” แจงตั้ง “วีระศักดิ์” นั่ง
รมว.การท่องเที่ยวฯไม่เกี่ยวกับบิกคิลการเมือง ส่ง
“บิ๊กช้าง” เป็น รมช.กลาโหม เร่งสานต่อสร้าง
ความปรองดอง อุ่มเพื่อนรัก “บิกฉัตร” ทำงานดี
ไม่มีอะไรเสียหาย ทีมงาน “อดุลย์” หอบข้าวสาร
2 กระสอบเข้ากระทรวง ปิดแก๊งค์เหมือนขึ้นบ้านใหม่
“มีชัย” ไล่กองปิดจ๊อบ 10 ก.ม. ลุงส่งต่อ สนช.

จากกรณีที่แกนนำพรรคประชาธิปัตย์กับ
พรรคเพื่อไทยพูดถึงข้อเสนอให้ 2 ขั้วใหญ่จับมือกัน
จัดตั้งรัฐบาล เพื่อป้องกันนายกรัฐมนตรีนอก
ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
นำ ครม.ลงพื้นที่จัดการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.
สงขลา พร้อมแสดงท่าทีไม่สนใจ ระบุจะเดินหน้า
ทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป
“บิ๊กตู” ควง 14 รมต.ถก ครม.สัญจร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 พ.ย. ที่อาคาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม
งคลศรีวิชัยอ.เมือง จ.สงขลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายฯและหัวหน้า คสช. เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ
หรือ ครม.สัญจร ครั้งที่ 3/2560 ท่ามกลางการรักษา
ความปลอดภัยที่เข้มงวดก่อนเริ่มการประชุมนายฯ

ร่วมถ่ายภาพกับรัฐมนตรี 14 คน เนื่องจากมี รมต.
4 คนติดภารกิจและขอลากิจ ขณะที่อีกส่วนหนึ่ง
ยังต้องรอขั้นตอนการเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณ
ก่อนปฏิบัติหน้าที่วันที่ 30 พ.ย.ก่อน โดยเปลี่ยน
สถานที่ถ่ายภาพมาที่หน้าห้องประชุม ครม.แทน
แหลมสมิหลา เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่คืนวันที่ 27 พ.ย. จนถึงเช้าวันที่ 28 พ.ย.และ
นายฯยังได้ยกเลิกสักการะอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์ ต.บ่อหย่าง อ.เมือง ทั้งนี้ นายฯได้เดิน
เยี่ยมชมนิทรรศการที่นักศึกษานำมาจัดแสดง อาทิ
เครื่องผลิตไบโอดีเซล การเลี้ยงสาหร่ายพวงอุ้ง
แบบอินทรีย์ และผลงานการออกแบบแฟชั่นนิพนธ์
เป็นต้นพร้อมสอบถามนักศึกษาว่าเรียนอะไรกันบ้าง
และเรียนไปเพื่ออะไร นักศึกษาตอบว่าเรียนเพื่อ
ทำงาน นายฯจึงกล่าวว่า เรียนจบแล้วต้องมีงาน
ทำทุกคน เพื่อพัฒนาศักยภาพตัวเองทุกคนต้องสร้าง
ความแตกต่าง อยู่ที่วิธีคิดและสมอง ขอให้ทุกคน
เป็นคนดี ช่วยกันพัฒนาประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
ปิดตั้ง “วีระศักดิ์” หวังคิลการเมือง

ต่อมาเวลา 14.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์
ถึงการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประยุทธ์ 5 ที่มี
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ อดีตรัฐมนตรีจากพรรค
ชาติไทยเข้ามาเป็น รมว.การท่องเที่ยวและกีฬาว่า
ไม่สนใจว่าใครจะเป็นคนจากพรรคไหน คนไม่รู้
เพราะวันนี้ไม่มีพรรค ถ้าพามาทำไม่ได้ก็กลับไป
พักผ่อน เป้าหมายต้องการให้มาทำเพื่อประชาชน
ทำงานด้วยกันด้วยความไว้วางใจ ไม่ได้ต้องการ
คิลการเมืองกับใคร เพราะคนไม่ใช่พนักงานเมือง
ไม่ได้คิลกับใครทั้งสิ้น เน้นการแสดงผลงานให้เห็น
และนายวีระศักดิ์เท่าที่เคยเห็นการทำงานจากการ
ร่วมงานน่าจะทำงานได้ดี สื่อก็ออกมาพูดไม่ใช่หรือ
ว่าอยากเปลี่ยนแปลงบ้าง ทหารไม่ตีบ้างก็ลองหมุน
ดูแล้วกัน และหวังจะดีขึ้น จากเดิมที่ติอยู่แล้ว
ทั้งนี้การปรับ ครม.ตนไม่มีทางเลือกและไม่ใช้การ
ปรับเพื่อเพื่อนพ้อง

ส่ง “บิ๊กช้าง” เร่งสร้างปรองดอง

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่าส่วนการปรับ พล.อ.
อุดมเดช สีสันทน์ พ้นจาก รมช.กลาโหม ที่ผ่านมา
พล.อ.อุดมเดชทำงานร่วมกับตนถึง 3 ปีแล้ว และ
วันนี้ พล.อ.อุดมเดชก็ยังอยู่ใน คสช. ได้พูดกับ พล.อ.
อุดมเดชไปก่อนหน้านี้อแล้วทำนอกเข้าใจดี สิ่งสำคัญ
วันนี้ตนกำลังเน้นไปสู่เรื่องความปรองดองกับอบหมาย
ให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม มาดูเรื่อง
ความปรองดอง เนื่องจากเป็นหัวหน้าคณะกรรมการ
เตรียมการสร้างสามัคคีปรองดองเรื่องภาคใต้



▲ ไขว้ฝีมือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สวมบทช่างแกะหนังตะลุง บรรจงตกแต่งหัวขลุ่ยรูปอย่างตั้งใจ ระหว่างเดินชมตลาดประชารัฐ ที่หอประชุมมณฑลประสงค์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมืองสงขลา.

ในส่วนของ คลิป.ส่วนหน้า วันนี้ได้หารือกับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม แล้วว่า จะมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ รับผิดชอบ คงวิจารณ์อีกว่าเปลี่ยนจากทหารก็ให้ทหารอีก อยากถามว่าถ้าไม่เป็นทหารลงไปเดินภาคใต้ได้หรือไม่ พล.อ.สุรเชษฐ์ลงไปทุกสัปดาห์อยู่แล้ว

อ้อม "บักฉัตร" ทำงานดีไม่มีเสียหาย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ในส่วนการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง รมว.เกษตรและสหกรณ์นั้น ยืนยันอีกครั้งว่า พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรีหรืออดีต รมว.เกษตรฯ ไม่ได้ทำอะไรเสียหายที่ผ่านมาทำงานหลายอย่างในเชิงโครงสร้าง หลายอย่างมีการปรับรูปแบบในการทำงาน หลายอย่างเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ รวมทั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร ซึ่งมีโครงการหลักในหลายโครงการมีการเปลี่ยนแปลงมีรายได้เพิ่มเติม แต่สิ่งที่มีความจำเป็นวันนี้คือเราจะต้องเพิ่มเติมในระยะที่ 2 คนที่อยากได้คนใหม่มาทำงานบ้าง นโยบายเดิมที่ทำไว้ก็ต้องทำต่อเราทำในเชิงโครงสร้างของกรอบใหญ่ไปแล้วก็อยากได้คนใหม่มาทำงานต่อ ยืนยันการปรับ ครม.ครั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครทั้งสิ้น และขอบคุณที่ทุกคนอดทน

ขู่ยุบท้องถิ่นไม่ช่วยดันประชารัฐ

ต่อเวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ได้เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ที่หอประชุมมณฑลประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีอาหารพื้นบ้าน

มาจัดแสดงและจำหน่ายหลายชนิด โดยนายกฯได้ร่วมทำลอดช่องกะลาและชิมทองม้วนมะพร้าวอ่อนและข้าวยา จากนั้นนายกฯพบปะประชาชนและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติให้แก่ผว. 7 จังหวัด ได้แก่ จ.ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส พังงา พัทลุง ระนอง และสุราษฎร์ธานี โดยกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า วันนี้ยังปลดทุกข์ให้ทุกคนไม่ได้ 3 ปีที่ผ่านมาตนและรัฐบาลทำงานเต็มที่ถึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน วันนี้ต้องทนต่ออุปสรรคหลายอย่าง ไม่น้ำท่วมป่าไม้ราคาพืชผลการเกษตร ต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้หมดเพราะตนเกิดในประเทศไทย จึงอยากตายในประเทศไทยและท้องถิ่นต้องร่วมเดินหน้าประชารัฐสร้างความเข้มแข็งให้พื้นที่ ถ้าทำไม่ได้ยุบก็ต้องยุบต้องรับผิดชอบงานที่กระจายอำนาจไปแล้วให้มีส่วนปัญหาการทุจริต คำนับมั่นเดือนหรือผู้มีอิทธิพลต้องไม่มีอีก ใครมีข้อมูล ใครอ้างชื่อนายกฯรองนายกฯหรือรัฐมนตรีเอาตัวมาจะจัดการให้ยืนยันว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีขึ้น แม้ชาวบ้านอาจบอกว่าไม่เห็นจะดีขึ้นตรงไหน

เด็ก "อดุลย์" ขนข้าวสารเข้ากระทรวง

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่กระทรวงแรงงาน ทีมงานของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เริ่มขนของใช้ส่วนตัวของ พล.ต.อ.อดุลย์มาไว้ที่ห้องทำงานชั้น 6 ของอาคาร 15 ชั้น เป็นห้องขนาดใหญ่ใส่จาน ชาม ช้อน แก้ว และเครื่องชงกาแฟ 17 ถ้วย พร้อมข้าวสารหอมมะลิ 100% อีก 2 กระสอบ หนัก

200 กก.ขึ้นไปด้วยเจ้าหน้าที่ระบุว่านำมาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ข้าวสาร 2 กระสอบ ไม่ใช่เป็นเคล็ดเข้าที่ทำงานใหม่เหมือนขึ้นบ้านใหม่ แต่จะใช้หุงข้าวเลี้ยงคนในสำนักงานรัฐมนตรีที่ทำประจำตั้งแต่อยู่กระทรวงพม. ทั้งนี้ทีมงานของ รมว.แรงงานคนใหม่ไม่ได้ให้แก้ไขปรับปรุงอะไรเป็นพิเศษแผนกระทรวงกฎหมายวิทยาลัยขนาดใหญ่ที่ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อดีต รมว.แรงงาน ใช้ตั้งวางประจำเข้าห้องทำงาน ตามคำแนะนำของชินแสยังอยู่ที่เดิม

"กรณ์" ฝากความหวังที่ รมช.เกษตรฯ

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จากกิจกนิข หัวหน้าทีมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรต่อรัฐบาลชุดใหม่ ว่า ทีมนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอ 3 มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ดังนี้ 1.ขอให้รัฐบาลนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรมาใช้ฤดูกาลผลิต 2560/2561 ที่จะถึงนี้ ให้จ่ายสมทบเงินส่วนต่างแก่เกษตรกรโดยตรงเข้าบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. 12,000 บาทต่อตันสำหรับข้าวเปลือกเจ้าและ 16,000 บาทต่อตันสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว 2.ขอให้รัฐบาลสนับสนุนต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวและค่าปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,200 บาท โดยเพิ่มจากครัวเรือนละไม่เกิน 10 ไร่ หรือ 12,000 บาท เป็นไม่เกิน 20 ไร่ หรือ 24,000 บาท และ 3.ขอให้รัฐบาลส่งเสริมให้ชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉางของตนเองหรือชุมชน โดยสนับสนุนสินเชื่อชะลอขายข้าวสดส่วนร้อยละ 90 ของราคาตลาด รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ชาวนาแทนความหวังกับรมต.กระทรวงเกษตรฯชุดใหม่ โดยเฉพาะนายฉัตรชัย วจนาวันซ์ น่าจะสนับสนุนโครงการประกันรายได้ เพราะคุ้นเคยโครงการนี้สมัยเคยคุม ธ.ก.ส. และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ที่น่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรไทยให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมได้

"ประยุทธ์" เมิน 2 ขวับจับมือสกัด คสช.

ด้านความเคลื่อนไหวของฝ่ายการเมืองที่แกนนำพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เริ่มชักชวนให้ 2 พรรคใหญ่ ร่วมจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อสกัดนายคณคนนอกและการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล คสช. เมื่อเวลา 14.00 น. ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์กรณีที่มีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทย ออกมาระบุว่า มีความเป็นไปได้ที่จะจับมือกันทางการเมืองว่า "เป็นเรื่องของเขา ผมไม่สนใจว่าใครจะร่วมกับใครก็เชิญผมไม่เกี่ยวข้อง เพราะผมจะทำงานให้ประเทศของผมเรื่องอื่นค่อย

ว่ากัน”

“บักป้อม” เซดใส่ทำงานของเราไป

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงสูตรการเมืองพรรคเพื่อไทย และพรรคประชาธิปัตย์จับมือกัน เพื่อต้านนายชัชวาลย์คนนอก โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปว่าไม่ทราบแล้วจะไปทำอะไรเขา เราทำงานของเราไป เขาอยากจับมือก็จับกันไป ต้องไปถามนักการเมือง ตนไม่ใช่ นักการเมือง ตอนนี้เรามีหน้าที่ทำงานก็ต้องทำงานไปเท่านั้น

“เอนก” ชี้ทุกพรรคไม่เกี่ยวกติกาใหม่

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง ที่มีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน ได้เชิญคุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย มาแสดงความเห็น โดยนายเอนกกล่าวว่า จากการหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองที่ผ่านมาได้รับความร่วมมืออย่างดี ทุกคนพร้อมปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ มีข้อต่อรองใดๆ เพราะต้องการเห็นความเลือกตั้งที่นำไปสู่ความสงบ เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ไม่มีพรรคใดตั้งเงื่อนไขว่าจะไม่ร่วมกับพรรคการเมืองใดในตอนนี้ ส่วนตัวเห็นว่า เป็นบรรยากาศที่ดี เพราะต้องคิดถึงบ้านเมือง ไม่ใช่คิดถึงแต่จุดยืนหรืออุดมการณ์ของพรรคอย่างเดียว นอกจากนี้ยังแสดงความเห็นที่หลาย มีข้อเสนออย่างไม่เป็นทางการ ถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมก็อยากจะทำหรือร่วมกับ คสช.และรัฐบาล

ปองทหารไม่อยู่ในอำนาจถาวร

นายเอนกกล่าวต่อว่า จากนี้จะเชิญผู้มีประสบการณ์ วิสัยทัศน์ หลาย 10 คนมาหารือกัน เมื่อถามว่าจะเชิญผู้มีอำนาจ คสช.หรือทหาร ร่วมประชุมด้วยหรือไม่ นายเอนกกล่าวว่า มีการเชิญทหารเข้ามาร่วมประชุมด้วย ทหารไทยมีข้อดีอย่างหนึ่งคือไม่คิดที่จะอยู่ในอำนาจอย่างถาวร ไม่เหมือนทหารในประเทศอื่นๆ และถึงเงื่อนไขที่เข้ามาไม่ได้เป็นความต้องการของทหาร มันอยู่ที่สังคมที่เรียกร้องอยาก ให้เข้ามาจัดการเรื่องที่จะระบบปกติไม่สามารถจัดการได้ เมื่อสิ่งที่ประชาชนคาดหวังให้ทหารทำเสร็จแล้วประชาชนก็อยาก ให้ทหารกลับ ซึ่งหมายความว่า ประชาธิปไตยไทยมีความมั่นคง

รับชะงักอุปสรรคฟื้นการเมืองยาก

นายเอนกให้สัมภาษณ์ถึงข้อเสนอให้พรรคใหญ่จับมือกัน ว่าในมุมมองของคนทำปฏิรูปโอกาสที่ สองพรรคจะร่วมมือกันก็เป็นไปได้แต่ไม่ง่าย เพราะทั้ง 2 ฝ่ายก็มีฐานมีมวลชนของตัวเองชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่ามวลชนแต่ละพรรคจะคิดอย่างไร คิดว่าเป็นการส่งสัญญาณความปรองดองทางการเมือง ความ

ไม่ลงรอยกันได้ลงไปพอสมควรแล้ว เมื่อถามว่าถ้า มองในมุมมองของ คสช. การที่พรรคการเมืองร่วมมือกัน เป็นการป้องกันการจัดรัฐบาลจากทหารหรือไม่ นายเอนกตอบว่า การที่จะไม่เอาทหารก็ดีในแง่ของ ประชาธิปไตย แต่ในแง่ความเป็นจริง ต้องยอมรับว่าทั้งรัฐธรรมนูญ และ ส.ว. เป็นสิ่งที่ คสช. สร้างเอาไว้ จึงยากที่ทหารจะไม่เข้ามาช่วยด้วย

“สุรารัตน์” กระทั่งหาข้อกังขาคู่ ปชต.

ด้านคุณหญิงสุรารัตน์ เกยุราพันธุ์ แกนนำพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีนี้อาจเป็นความเห็นของฝ่ายที่มีแนวคิดประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องอนาคต หลังการเลือกตั้ง แต่สิ่งที่เห็นว่าพรรคการเมืองควร ดำเนินการก่อนการเลือกตั้ง ควรหาแนวทางร่วมกัน ในการคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่ ประชาธิปไตยแค่เปลือก หรือ ชื่อ หรือหลังเลือกตั้งแล้วเป็นประชาธิปไตยไม่เต็มใบ ควรใช้โอกาสนี้ ในการที่จะคืนสู่ประชาธิปไตย ทั้งนี้แกนนำพรรคเพื่อไทย เชื่อว่ากระบวนการไม่น่าจะเป็นอุปสรรคที่จะนำไปสู่การเลือกตั้ง ถ้าตั้งใจให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระยะเวลา แต่กฎเกณฑ์และกฎหมายลูก ที่ออกมาควร จะเดินหน้าไปสู่อำนาจที่แท้จริงด้วย และขณะนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่า ต้องช่วยกันปฏิรูป เพราะปัญหาการเมืองค้างอยู่เกือบ 10 ปี วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการเมืองถ้าเราไม่ปรับตัวจะสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน ส่วนที่คณะกรรมการปฏิรูปกำหนด ประเด็นในการหารือ โดยเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญปีใด สอดคล้องกับคดียุติธรรมที่ตนกำลังทำอยู่ เรื่องการเมืองวิถีพุทธ

“นิพิฏฐ์” ยัน “ชวน” ไร้ปัญหาหนักกำลัง

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ได้เรียกนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคเข้าพบที่ห้องทำงานท่ามกลางประเด็นข้อเสนอมให้พรรคประชาธิปัตย์ จับมือพรรคเพื่อไทยเพื่อสกัดกั้นนายชัชวาลย์คนนอกในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

นายนิพิฏฐ์เปิดเผยภายหลังการเข้าพบว่าเป็นการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจำ อยู่แล้วครั้งนั้นก็เช่นกันแต่ไม่ได้พบนายชวนเนื่องจากมีแขกอยู่ในห้องก่อนหน้าที่จะมีเรื่องนี้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ทราบว่าตนจะไปร่วมเวทีเสวนาและรับทราบว่าจะพูดในแนวนี้เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการพูดเชิงตัวเลขคณิตศาสตร์ ถึงคะแนนการจัดตั้งพรรคที่จะต้องได้เสียง 375 เสียง ดังนั้น พรรคใหญ่ 2 พรรคอาจต้องจับมือกันหรือไม่ ทั้งนี้ ยืนยันนายชวนไม่มีปัญหาในประเด็นดังกล่าวเพราะ

ตนเข้าไปพูดคุยอยู่บ่อยๆ

“มีชัย” โลง 10 กฎหมายลูกพื้นมือ

เมื่อเวลา 13.30 น. ที่รัฐสภานายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงการส่งกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาว่า ได้ส่งกฎหมายลูก 2 ฉบับที่เหลือให้ สนช.เรียบร้อยแล้ว รู้สึกโล่งอก กรธ.กังวลเหมือนกันว่าจะทำไม่ทันกรอบเวลา 240 วัน ดูเหมือนยาว แต่ต้องทำกฎหมาย 10 ฉบับแล้วมันสั้น ไม่ถึงเดือนต่อหนึ่งฉบับ การร่างกฎหมายลูกด้วยคนชุดเดียวกับที่ร่างรัฐธรรมนูญมีความสำคัญ จะรู้จุดสำคัญของรัฐธรรมนูญ ต่างจากเดิมที่ห้องคืออิสระทำแล้วเสนอ จากนั้นจะส่งตัวแทนไปร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. แล้วรอดูการปรับแก้ของ สนช. ซึ่งไม่มีสัญญาณความเห็นต่างอะไรไว้รับฟังความเห็นจาก สนช. และมีตัวแทน กกต.เข้าร่วมประชุมตลอด ส่วนกรธ.จะนัดประชุมสัปดาห์ละ 1-2 วันเพื่อพิจารณา รายงานการประชุมที่ผ่านมา

แจงเลือก ส.ส.-ส.ว.ยึดตาม รธน.

นายมีชัยกล่าวอีกว่า เนื้อหาในร่างกฎหมายลูก ส.ส.เป็นไปตามหลักการในรัฐธรรมนูญ คือ ใช้บัตรใบเดียว ทุกคะแนนมีความหมาย ประชาชนเลือกหรือไม่เลือกใครก็ได้ คนที่จะชนะเป็น ส.ส. ต้องชนะคะแนนที่ประชาชนไม่เลือกใคร ถ้าคะแนนไม่เลือกใครชนะในเขตไหน ต้องเลือกตั้งใหม่ และผู้สมัครคนเดิมจะลงอีกไม่ได้ และเพื่อความสอดคล้องกันให้กำหนดเบอร์ผู้สมัครตามเขต เพื่อให้ประชาชนดูทั้งคนและพรรคก่อนจะเลือก ส่วนเนื้อหาร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. หลักการคือให้เลือกผู้สมัครจากระดับอำเภอ จังหวัด และประเทศ ผู้ได้รับเลือก 10 คนแรก จะได้เป็น ส.ว.อีก 5 คน ถัดมาให้เป็นสำรอง จะป้องกันการฮั้วมากที่สุด โดยแบ่งเป็น 4-5 สาย แล้วให้จับสลากเลือกข้ามกลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มไม่รู้ว่าจะได้เลือกกลุ่มไหนเป็นการเลือกกันเองสำหรับคนที่สนใจต่างจากเลือกตั้ง ส.ส. เพราะพิชิตีร์รองไม่มาก เวลาหาเสียงเงินทองไม่ ต้องใช้ ค่าสมัคร 2,500 บาท ได้รับเลือกก็คืนให้ ปิดช่องไม่ให้พรรคการเมืองมายุ่ง มีอิสระมาจากหลากหลายอาชีพไปถึงรากหญ้าที่อยากทำงานด้านนิติบัญญัติอย่างแท้จริง

ปิดเอื้อพรรคกลางทำลายค่ายใหญ่

เมื่อถามถึงระบบเลือกตั้งแบบนี้เป็นการเอื้อประโยชน์ให้พรรคขนาดกลางลดฐานเสียงพรรคใหญ่ นายมีชัยกล่าวว่า ไม่จริงเป็นเรื่องเดกันทั้งนั้น เรา

คิดถึงประชาชนที่ไปลงคะแนนให้มีความหมายมากที่สุด ส่วนผลก็จะเป็นไปตามตรรกะของมัน นี่เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ ระบบนี้จะทำให้ทุกคะแนนมีความหมาย ส.ส.จะมีตามสัดส่วน โอกาสที่จะได้ ส.ส.มากกว่าสัดส่วน ส.ส.ที่พึงมี เป็นไปได้ยาก แต่เราก็เปิดช่องให้ ที่เกรงว่าจะได้เสียงข้างมากแล้วตั้งรัฐบาลไม่ได้ ก็ต้องดูด้วยว่า ได้มากขนาดไหน เดิมคะแนนที่แพ้จะไม่ถูกนับเลย แต่ครั้งนี้คะแนนนั้นจะถูกนับให้คะแนนบัญชีรายชื่อ แม้แต่คะแนนไม่เลือกใครก็ยังมีฤทธิ์มีเดช

กกต.แจกซีดีปรับปรุงข้อมูลสมาชิก

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง กล่าวถึงการปฏิบัติของพรรคการเมืองในการแจ้งปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรคตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองว่าเจ้าหน้าที่ กกต.กับเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนราษฎร กระทรวงมหาดไทย หรือกันเมื่อวันที่ 27 พ.ย. สำนักงานทะเบียนราษฎรยินดีจะช่วยตรวจสอบอัปเดตข้อมูลสมาชิกของพรรคการเมือง เรื่องการยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และมีการเปลี่ยนที่อยู่หรือไม่ ส่วนคุณสมบัติอื่นพรรคการเมืองต้องสำรวจเอง กกต.ให้นโยบายกับสำนักงานฯ ว่าหลังระเบียบและประกาศ กกต.เกี่ยวกับพรรคการเมือง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับช่วง 2-3 วันนี้ กกต.ต้องอำนวยความสะดวกให้พรรคการเมือง

ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกพรรค วันที่ 4 ธ.ค. พรรคการเมืองมารับซีดีฐานข้อมูลและคู่มือแนวทางการปฏิบัติได้ พรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลได้ทันที พรรคขนาดกลางน่าจะเสร็จทันกรอบ 90 วัน แต่ต้องมีการประชุมรับรอง ถ้ายังไม่ปลดล็อกให้ทำกิจกรรมได้ ก็ส่งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองไม่ได้ อยู่ดีต้องขอขยายเวลามาถ้าไม่ขยายเมื่อครบกำหนด กกต.ต้องสั่งให้พรรคการเมืองนั้นสิ้นสภาพ ถ้าถามว่า คสช.ควรปลดล็อกเมื่อไร กกต.ไม่ก้าวล่วง

หึงอัยการยื่นฟ้อง "สุเทพกับพวก"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันที่ 28 พ.ย. คณะอัยการสำนักงานคดีพิเศษ ได้มีมติให้ยื่นฟ้อง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตนายกรัฐมนตรี กับพวก รวม 54 ราย ในคดีขัดขวางการเลือกตั้ง กบฏ และข้อหาอื่น รวม 9 ข้อหา ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้องและส่งสำนวนนายสุเทพกับพวก รวม 58 คน ซึ่งต่อมาอัยการได้มีคำสั่งฟ้องครบทั้ง 9 ข้อหา และได้ยื่นฟ้องไปแล้ว 4 คน อีก 54 คน จะลดการยื่นฟ้องไว้ มาเกือบ 8 ปีครึ่ง จนต่อมามีนักกฎหมายและทนายความไปยื่นร้องต่อ ป.ป.ช. ว่า อัยการสูงสุด (อสส.) ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยอัยการนัดยื่นฟ้องนายสุเทพกับพวกต่อศาลอาญา ในวันที่ 20 ธ.ค.2560

เรียงคน มาเป็นข่าว



- ...ควันทอง **“กรม.ตุ๋ 5”** ซึ่งเลือกใช้บริการสูตร **“ปรับใหญ่”** เชี่ยวพันวง โคจรจำนวน 9 คน สลับฟันปลา 7 ที่นั่ง แต่งตั้งใหม่ 10 ราย ควบเก้าอี้ 1 คน มีประเด็นดราม่า มาให้โฟกัส เพื่อถกแถลงกันอีกหลายเรื่องราว
- ...“หนึ่ง” คือ บ่งบอกนัยยะได้ชัดเจนว่า **“บุรพาพยัคฆ์”** เป็นไปดั่งที่ **“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา-พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา** ความรักความผูกพันเหนียวแน่นเกินคำบรรยาย **“พี่น้อง 3 ป.”** ยังเสถียรกอดเก้าอี้อยู่ที่เดิมกันครบครัน แม้ **“บางคน”** จะถูกตีตราว่าเป็น **“หมู่บ้านกระสุนตก”** หลังคาเป็นรูปพญาก็จตาม
- ...“สอง” ขบโจทย์ได้แตกละเอียดว่า **สมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกฯ หัวหน้าทีมเศรษฐกิจ พลังไฮเพาเวอร์ สูงส่งยิ่ง **“นายกฯตุ๋”** ไว้เนื้อเชื่อใจมาก เด็กในคาถาเก่า ล้วนปีกปีก **“เครือข่ายใหม่”** เสริมใยเหล็กกันขึ้นมาหน้าสลอน
- ...เป็นต้นว่า **สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์** เส้นไม่แข็งจริง ย่อมขยับจากรัฐมนตรีช่วยฯ ขึ้นลิฟต์เป็นนั่งว่าการกระทรวงพาณิชย์ย่อมไม่ได้ **สุวิทย์ เมษินทรีย์** โยกจากสำนักนายกฯ โรเตชั่นมานั่งว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
- ...คนใหม่ๆ ก็น่าจะใช่เลยว่าเป็น **“สายสมคิด”** เป็นผู้ผลักดัน ตั้งแต่ **ศิริ จิระพงษ์พันธ์** ม้ามีदनอกสายตา ที่เป็นพยัคฆ์เสียบปีก แบบพลิกล็อก ลั่นตะโร นั่งว่าการกระทรวงพลังงาน เล่นเอาบรรดาเต็งจ๋า เต็งหრა หน้าแตกเสียงดังแคว่กกันตามๆ
- ...หรือแม้กระทั่ง **ไพรินทร์ ชูโชติถาวร** อดีตซีอีโอปตท. ก็หลุดจากสนามแม่เหล็กไปเนิ่นนานแล้ว ถูกดึงกลับมาช่วยว่าการคมนาคม เช่นเดียวกับ **ลักษณ์ วจนานวัช** มือเก่าจาก ธ.ก.ส. มาเพื่อหลอรวมในการจูนโมเมนตัม ทีมเศรษฐกิจ ให้เป็นหนึ่งเดียว
- ...“สาม” ใครๆ ก็ทายว่า **บิวร้อยเปอร์เซ็นต์** แต่บอกแล้วไง **พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ** เพื่อนเลิฟร่วมรุ่น ตท.12 ของ **“บิ๊กตุ๋”** แค่กระเด็นจากตำแหน่งว่าการกระทรวงเกษตรฯ แต่ไม่หลุดเก้าอี้ ขยับ ขนย้ายข่าวของมานั่งตักไทยคู่ฟ้า ในฐานะรองนายกฯ

- ...“ลี” หัสเดิม มีข่าวว่า “พล.อ.ประยุทธ์” จะเบี่ยงเบน ย้ายหม้อบ้าน ให้เพื่อนร่วมรุ่นที่ชื่อ “บิ๊คนมขง” มานั่งว่าการกระทรวงแรงงาน แต่เจ้าตัวปฏิเสธอ้างว่า เป็นงานไม่ถนัด โดยเฉพาะ “แรงงานต่างด้าว” เลยหยวนๆ มาอยู่ทำเนียบ อาจจะได้หัวเราะกันกลิ้ง หากได้กำกับดูแล 2 กระทรวงหลัก คือ “เกษตรสหกรณ์-แรงงาน”
- ...“ห้า” ดริ่มทิมใหม่ แห่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดวงซงกันมากเหลือเกิน ทั้งว่าการคือ กฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย และ “2 รมช.” ทั้ง “ลักษณ์” และ วิวัฒน์ ศัลยกำธร สืบสานตระกูลแล้วปรากฏว่าเป็นคนจังหวัดเดียวกันทั้งหมด คือ “ชาวแปดริ้ว” ฉะเชิงเทรา
- ...“หก” แม้ว่าจะเป็นคนภาคกลาง แต่การดึง กฤษฎา บุญราช มานั่งว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลื้อข้ามหัวย มาเพื่อรับมืองานมวลชน โดยเฉพาะเรื่อง “มือบียง” เนื่องจากถนัด
- ...เห็นได้ชัดพลันที่ชื่อได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ “มือบสวนยาง” ก็ประกาศ “ไอ้เสื่อถอย” ไปซะงั้น ทั้งๆ ที่ยางพาราราคายัง “3 โลร้อย” หรอยไม่หรอย ดูกันเอาเอง

พลงน้ำแข็ง



สำนักข่าวหัวเขียว ☆ ต่อจากหน้า 1

การปรับ ครม.ทุกครั้งจึงต้องมีคนออกคนเข้าเป็นของธรรมดา

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควบเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี และ หน.กสช. ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557

นับถึงวันนี้ก็ 3 ปีกับ 97 วัน เริ่มจากจุดสตาร์ท “กรม.ประยุทธ์ 1” ซึ่งมีคณะรัฐมนตรีชุดเปิดชิงรวมทั้งสิ้น 32 คน มีการปรับ ครม.เด็กแก้ฟืนหลอ 2 ครั้ง และปรับ ครม.ชุดใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้คือ...

ปรับใหญ่ครั้งแรก “กรม.ประยุทธ์ 3” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โละทีมเศรษฐกิจชุดหม่อมอุ้ยออกไปแล้วตั้งทีมเศรษฐกิจชุด “ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์” เข้ามารับหน้าเสื่อแทน

และปรับ ครม.ใหญ่ครั้งล่าสุด คือ “กรม.ประยุทธ์ 5” เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “แม่ลูกจันทร์” สรรวจรายชื่อ “กรม.ประยุทธ์ 1” เพื่อหาคำตอบว่ายังมี ครม.ชุดแรกกี่คน?? ที่ยังครองเก้าอี้เหนียวหนึบจนถึง ครม.ชุดปัจจุบัน??

คำตอบคือมี ครม.ชุดประยุทธ์ 1 ยังอยู่ยงคงกระพันเขย่าไม่หลุดเหลืออยู่อีก 15 คน!!

ส่วน ครม.ชุดแรกอีก 18 คน โดน “นายกฯ บิ๊กตู” ปล่อยลงกลางทาง “แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าในบรรดา ครม.ชุดเปิดชิงทั้ง 14 คนที่ยังอยู่รอดปลอดภัย มีเพียง 7 คนเท่านั้นที่ยังนั่งเก้าอี้ตัวเดิมอย่างมั่นคงถาวร ได้แก่...

- 1, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ควบ รมว.กลาโหม
- 2, ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ฝ่ายเนติบริกร
- 3, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย
- 4, นายสุธี มากบุญ รมช.มหาดไทย
- 5, พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ
- 6, นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ
- 7, นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม

นี่คือ “7 รัฐมนตรี สายแข็ง” ที่ยึดครองเก้าอี้รัฐมนตรีตัวเดิมอย่างแข็งโป๊กไม่โยกไม่กลอน

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่ายังมี ครม.ประยุทธ์ชุดเปิดชิงอีก 7 คน ที่ตกค้างมาถึง ครม.ชุดปัจจุบัน แต่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมได้แก่...

- 1, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เปิดตัว ครม. ประยุทธ์ 1 เป็น รมว.คมนาคม ปัจจุบันเป็นรองนายกฯ ควบเก้าอี้ รมว.

ยุติธรรม

2, นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เปิดตัวเป็น รมช.คมนาคม ปัจจุบันอัฟเกรดเป็น รมว.คมนาคม

3, พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เปิดตัวเป็น รมว.การพัฒนาสังคมฯ ปัจจุบันย้ายข้ามหัวเป็น รมว.แรงงาน

4, นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เปิดชิงเป็น รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปัจจุบันโยกไปเป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

5, พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ เปิดตัวเป็น รมว.แรงงาน ปัจจุบันสลับเก้าอี้เป็น รมว.ทรัพยากรฯ

6, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ เปิดตัวเป็น รมว.พาณิชย์ แล้วถูกปรับย้ายไปเป็น รมว.เกษตรฯ ปัจจุบันขึ้นชั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรี

7, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เปิดชิงเป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ แล้วขึ้นชั้นเป็น รมว.ยุติธรรม ล่าสุดโดนลดชั้นกลับไปเป็น รมต.ประจำสำนักนายกฯ อย่างเดิม

เอาน่า...ได้กลับมา นั่งเก้าอี้ตัวเดิมยังดีกว่าปีวนะโยม.

ไม้เด็ดพลิกเศรษฐกิจ 'คู่ 5' สปีด EEC-อุมกษตร-SME

แก้ปมเศรษฐกิจโจทย์หิน ครม. บิ๊กคู่ 5 สารพัดนโยบายรอสานต่อ “พื้น ศก. รากหญ้า-แก้พีช ผลราคาตกต่ำ-ค่าครองชีพ-SMEs-ประมูลแหล่งปิโตรเลียม-ดันส่งออก-รถไฟฟ้า-ทางคู่” ซี่ ดึง “ไพรินทร์” เร่งสปีด EEC ส่วนเจ้ากระทรวงเกษตรฯ “กฤษฎา” เผยได้มีที่เดินนโยบาย เกษตร “ชานา-สวนยาง-ปาล์ม” เขียร์ลั่นได้คนตรงสเปก ด้าน รมต.ใหม่พิชิต พร้อมทำงานทันทีหลังถวายสัตย์ปฏิญาณ

13



“คู่ 5”

แม้จะประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ตั้งแต่ 24 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา แต่การเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีใหม่ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งจะมีขึ้นหลังการถวายสัตย์ปฏิญาณ 30 พ.ย. นี้ อย่างไรก็ตาม ช่วงรอยต่อก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ สาธารณชนต่างจับตามองและรอดูนโยบายและแนวทางการทำงานของรัฐมนตรีใหม่ กระทรวงเศรษฐกิจสำคัญ ๆ อย่าง กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรม เกษตรฯ พลังงาน รวมทั้งกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ฯลฯ

เพราะแม้เวลานี้เศรษฐกิจในภาพรวมจะดีขึ้น แต่หลายภาคส่วนยังมีปัญหา โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ราคาสินค้ากับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น เป็นต้น ขณะเดียวกันการผลักดันการส่งออก การท่องเที่ยว โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการล้วนเป็นงานสำคัญ ที่จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนภายในประเทศ

“สนธิรัตน์” ดันเศรษฐกิจฐานราก
นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.

พาณิชย์ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณ ตนจะเข้าทำงานในกระทรวงพาณิชย์วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ทันที เพราะมีงานสำคัญหลายเรื่องต้องทำเร่งด่วน แต่ได้หาหรือหาอย่างไม่เป็นทางการกับนางสาวชุตินา บุญประภักดิ์ รมช.พาณิชย์ ถึงแนวทางการทำงานและการผลักดันเศรษฐกิจฐานรากแล้ว จะเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจมหภาคที่เข้มแข็งอยู่แล้ว

นอกจากนี้ จะเรียกประชุมผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์หรือแนวทางในการทำงาน เช่น การดูแลค่าครองชีพ ราคาสินค้า เกษตรกร เป็นต้น ส่วนการผลักดันการส่งออกจะหารือสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อมอบนโยบายต่อไป

“สมชาย” หนุนพัฒนา SMEs

นายสมชาย หาญหิรัญ รมว. อุตสาหกรรม กล่าวว่าจะเริ่มเข้าทำงาน 1 ธ.ค. เช่นเดียวกัน โดยภารกิจที่เคยได้รับมอบหมายครั้งที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย รมว. อุตสาหกรรม ยังดำเนินการต่อคือการเตรียมมาตรการช่วยเหลือ SMEs ทั้งระบบ การเชื่อมโยงนโยบายรัฐกับชุมชนเพื่อสร้างรายได้ ด้วยการพัฒนา SMEs ควบคู่กันไป และนำนโยบาย Connected Industries ของ

กระทรวง METI ญี่ปุ่นมาเป็นแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย ให้รายเล็กกับรายใหญ่เชื่อมกัน ส่วนภารกิจนอกเหนือจากนี้ นายอดุลย์ สวานายน รมว. อุตสาหกรรม จะมอบหมายให้เพิ่มเติม **“ศิริ” ลุยเปิดประมูลปิโตรเลียม**

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า ในส่วนของ ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน มีโครงการ แผนงานหลายภารกิจใหญ่รอการสานต่อ เช่น การเปิดประมูลแหล่งบงกช-เอราวัณ การเปิดให้สิทธิ์สำรวจและผลิตแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่ หรือรอบที่ 21 ที่ล่าช้ามานานมาก รวมถึงการอนุมัติการผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปเสรี การปรับแผนสำคัญด้านพลังงานอย่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศ หรือแผน PDP (Power Development Plan) หลังพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนไปอย่างมาก และมีปัจจัยสำคัญอื่น ๆ เข้ามาส่งผลกระทบต่อภาพรวมไฟฟ้าของประเทศ

เร่งประมูลรถไฟฟ้า-ทางคู่

สำหรับกระทรวงคมนาคมซึ่งปรับเปลี่ยน รมช. จากนายพิชิต อัคราทิตย์ เป็นนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. คาดว่าจะเข้ามาดูแลหน่วยงานเดิมที่นายพิชิตกำกับดูแล

อาทิ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) บริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กรมการขนส่งทางบก (ขบ.)

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่า ปัจจุบันมีโครงการเร่งด่วนในแผนปฏิบัติการปี 2559-2561 รวม 51 โครงการ วงเงิน 2.39 ล้านล้านบาท ที่รัฐบาลต้องการให้เป็นรูปธรรมในปี 2561 ได้แก่ รถไฟฟ้า 9 สาย มีสินน้ำเงิน ต่อขยายบางแค-พุทธมณฑล สาย 4, สีเขียว สมุทรปราการ-บางปู, สีเขียว คุคต-ลำลูกกา, สีส้ม ศูนย์วัฒนธรรม-บางขุนนนท์, สีม่วง เตปูน-ราษฎร์บูรณะ, สีแดง ตลิ่งชัน-ศิริราช-ศาลายา, สีแดง รังสิต-ธรรมศาสตร์, สีแดง missing link และแอร์พอร์ตลิงก์ต่อขยายญาไท-ดอนเมือง ส่วนระบบรถไฟฟ้าวางเบามี 4 โครงการ ที่จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ ไครราช และขอนแก่น

ทางด่วน 3 สายทาง วงเงิน 62,711.97 ล้านบาท ได้แก่ กะทู้-ป่าตอง วงเงิน 13,916 ล้านบาท, ทางด่วนชั้นที่ 3 สายเหนือเกษตร-นวมินทร์-วงแหวนตะวันออก 17,551 ล้านบาท และพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก 31,244 ล้านบาท ทางคู่ฟลัส 2 และทางคู่สายใหม่ 9 เส้นทาง 471,217.46 ล้านบาท คือ ปากน้ำโพ-เด่นชัย, จิระ-อุบลราชธานี, ขอนแก่น-หนองคาย, ชุมพร-สุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี-สงขลา, หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์, เด่นชัย-เชียงใหม่, เด่นชัย-เชียงใหม่ และบ้านไผ่-นครพนม รถไฟความเร็วสูง 4 เส้นทาง 776,310 ล้านบาท สายกรุงเทพฯ-หัวหิน, กรุงเทพฯ-ระยอง, กรุงเทพฯ-พิษณุโลก และกรุงเทพฯ-โคราช รถไฟสายสีแดง missing link 44,157 ล้านบาท

“ไฟรินทร์” หัวหอก EEC

“ที่สำคัญการปรับเปลี่ยน รชช.ครั้งนี้ รัฐบาลต้องการเร่งรัดโครงการ EEC ให้เดินหน้าโดยเร็ว นอกเหนือจากโครงการย่อย 103 โครงการ วงเงิน 745,710

ล้านบาท ที่อยู่ในแผนงาน”

โครงการอื่น ๆ มีรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอุตะเถา 226,000 ล้านบาท จะให้เปิดประมูลต้นปี 2561 การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 วงเงิน 35,099.54 ล้านบาท พัฒนาสถานีแม่กะสัน 140 ไร่ กว่า 8 หมื่นล้านบาทให้เป็นเกตเวย์ EEC การพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อ 218 ไร่ เป็นศูนย์กลางธุรกิจและสมาร์ตซิตีที่ปตท.ได้เคยศึกษาไว้ ฯลฯ นอกจากนี้จะเร่งจัดซื้อรถเมล์ NGV 489 คัน วงเงิน 4,020 ล้านบาท ที่ ขสมก.จะเปิดยื่นซองครั้งที่ 8 วันที่ 7 ธ.ค.นี้ หลังล้มประมูลไปแล้ว 7 ครั้ง และจัดหารถเมล์ไฟฟ้า 200 คัน วงเงิน 2,272 ล้านบาท

ตั้ง 3 รมต.เกษตรมาถูกทาง

ด้านนายภุชญา บุญราช รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า ยังไม่ขอพูดถึงแนวนโยบายในส่วนของการเกษตรฯ แต่จะมีที่เค็ดนโยบาย เพราะเข้าใจปัญหาด้านการเกษตรดี เนื่องจากตนเป็นลูกหลานเกษตรกรเช่นกัน ต้องรอเข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับตำแหน่ง จากนั้นกำหนดเข้ากระทรวงเกษตรฯ ในวันที่ 1 ธ.ค. 60 เวลา 09.00 น.

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรฯ เปิดเผยว่า รมว.เกษตรฯคนใหม่มาจากสายการปกครองอาจเน้นการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงใหญ่ การดำเนินงานที่ผ่านมาค่อนข้างล่าช้าและไม่ลงลึกถึงตัวเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ส่งผลต่อการจัดการปัญหามือเกษตรกร ส่วนแผนงานและนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนต่อ อาทิ การบริหารจัดการน้ำ เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรทฤษฎีใหม่ การแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ฯลฯ

ขณะที่ รชช.เกษตรฯอีก 2 คนที่จะมาช่วยงาน อย่างนายลักษณะ วิจนาวัช เขียวชาญทั้งด้านการเงินและการเกษตร จะช่วยดูแลปัญหาหนี้สินเกษตรกรได้ นายวิวัฒน์ คัลย์กำธร จะมาสานต่อ

งานด้านเกษตรผสมผสาน ทฤษฎี 5 ประสาน โครงการในพระราชดำริ และการขับเคลื่อนเกษตรพอเพียง

“ชาวนา-สวนยาง” ยกธงเขียว

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคม ชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า มั่นใจใน ครม.ชุดใหม่ โดยนายภุชญา เคยเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จะทำให้การดำเนินงานในภาพรวมกระทรวงเกษตรฯ ดีขึ้น โดยเฉพาะนโยบายด้านข้าว สามารถสานต่อนโยบายและขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ทันที ส่วน รชช.ลักษณะ วิจนาวัช เคยเป็นผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คาดหวังว่าจะทำให้การดำเนินงานระหว่างกระทรวงเกษตรฯกับ ธ.ก.ส.คล่องตัวขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการเงินเกี่ยวกับเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมามีข้อติดขัด

นายทศพล ชวัญรอด ประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวนาสวนยางและสวนปาล์มน้ำมัน 16 จังหวัดภาคใต้ (คยป.) กล่าวว่า เท่าที่ดูประวัติ นายภุชญาเป็นคนลุยงานมาตลอด ทั้งนี้เครือข่ายชาวนาสวนยางมีแผนจะเดินทางไปให้กำลังใจ รมว.เกษตรฯ และจะนำยุทธศาสตร์ยางไปพูดคุย เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องยางเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

“นอกจากนี้ชาวนาสวนยางซึ่งชอบนายวิวัฒน์ เนื่องจากเป็นคนทำงานในภาคเกษตรมาโดยตลอด และยังเป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ทำงานตามพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9 ครม.นี้ได้คนที่เคยเป็นปราชญ์ชาวบ้าน จะเสริมทัพให้ภาคเกษตรไทยเข้มแข็งขึ้น”

รักษาระดับเด็บบททองเที่ยว

ด้านแหล่งข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่มีปัญหาน่าห่วง ที่ผ่านมภาคท่องเที่ยวไทยมีอัตราการเติบโตดี ทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้ โจทย์ใหญ่ฉบับจากนี้มาจะเป็นการขับเคลื่อนให้รายได้จากการท่องเที่ยวขยายตัว

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน - อา. 3 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4997

หน้า: 1(ปน), 13

Col.Inch: 134.17

Ad Value: 181,129.50

PRValue (x3): 543,388.50

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ไม้เด็ดพลิกเศรษฐกิจ'ตุ5'สปีดEEC-อุ้มเกษตรกร-SME

ต่อเนืองได้อย่างไร จะรักษาอัตราการเติบโตของรายได้ให้สูงกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเหมือนช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้อย่างไร สำหรับนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์รมว.ท่องเที่ยวฯคนใหม่ ทุกฝ่ายเชื่อในฝีมือ เนื่องจากเคยผ่านงานและมีส่วนในการริเริ่มผลักดันนโยบายพัฒนาการท่องเที่ยวระดับต่าง ๆ มาก่อน

ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังนายวีระศักดิ์ สอบถามถึงแนวทางในการบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยจากนี้ไป ได้รับแจ้งว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูล จะชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ หลังการถวายสัตย์ปฏิญาณ

“ประสาร-บรรยง” ให้เร่งแก้ ศก.

ขณะที่นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มองว่า ครม.ประยุทธ์ 5 มีคนเก่งหลายคนร่วมงาน ควรให้กำลังใจ เพราะรัฐบาลมีโจทย์การบ้านใหญ่สำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งต้องค่อย ๆ ทำ และทำดี ๆ อาจจะเริ่มต้นอะไรได้บ้าง แต่อย่าคาดหวังสูง

นายบรรยง พงษ์พานิช อดีตกรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กล่าวในทำนองเดียวกันว่า การปรับ ครม.ประยุทธ์ 5 ภาพรวมทีมรัฐมนตรีออกมาค่อนข้างดี สำหรับโจทย์สำคัญในประเด็นเศรษฐกิจที่อยากให้เร่งแก้ไขคือ การให้ความสำคัญกำกับดูแลหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไทย เพราะถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เปิดโมเดลแผนระบายน้ำ

1.4 แสนล้าน

จากบางบาล-วงแหวนรอบ 3

2

แผนระบายน้ำ 141,600 ล.

จากบางบาล-บางไทรถึงวงแหวนรอบ 3

ครม.ได้อนุมัติในหลักการการให้เตรียมความพร้อมสำหรับโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร เมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา โดยโครงการนี้เป็น 1 ใน 9 แผนงานการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้วเช่นกัน

ทั้งนี้ตามแผนการพัฒนาโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จะประกอบไปด้วยโครงการหลัก 4 โครงการด้วยกันคือ โครงการระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร วงเงิน 17,600 ล้านบาท, โครงการคลองระบายน้ำหลากฝั่งตะวันออก (คลองชัยนาท-ป่าสัก-อ่าวไทย) วงเงิน 122,888 ล้านบาท, โครงการคลองระบายน้ำคูถนนวงแหวนรอบที่ 3 วงเงิน 124,000 ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา (คลองถนน-อุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง) วงเงิน 24,100 ล้านบาท

คลองบางบาล-บางไทร

โครงการนี้แม้ว่า ครม.จะมีมติเห็นชอบในหลักการเป็นโครงการแรก แต่เป็นการเห็นชอบเฉพาะ “การเตรียมความพร้อม” ยังไม่อนุมัติในแผนงานและงบประมาณ โดยรายละเอียดของโครงการจะประกอบไปด้วยการขุดคลองระบายน้ำสายใหม่จากบริเวณ อ.บางบาล-อ.บางไทร พร้อมอาคารประกอบตามแนวคลองระยะทาง 22.4 กิโลเมตร มีความสามารถระบายน้ำได้สูงสุด 1,200 ลบ.ม./วินาที ก่อสร้างถนนบนคันคลอง 2 ฝั่งรวมความกว้างเขตคลอง 245 ม. มีประตูระบายน้ำในลำน้ำสาขา 2 แห่ง (ปตร.บางบาล-ปตร.บางหลวง) ปตร.ปลายคลองบางบาล-บางไทรอีก 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างเขื่อนพระนครศรีอยุธยาในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย

โดยประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ก็คือ สามารถแก้ไขปัญหาน้ำที่ประสบภัยน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างได้



ชวลิต จันทรวัดน์

ประมาณ 0.4-0.8 ล้านไร่ และยังสามารถลดระดับ “ความลึก” ของน้ำที่ท่วมมากกว่า 1 เมตรได้อีก 1.6 ล้านไร่ พร้อมเป็นแหล่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรมรวม 229,138 ไร่ และยังเป็นเส้นทางน้ำเลี้ยงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาได้ด้วย หากมีการก่อสร้างจริงจะใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี (2562-2565)

คลองระบายน้ำวงแหวนรอบที่ 3

กรมชลประทานร่วมกับ JICA ได้ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการที่จะทำแนวทางการระบายน้ำควบคู่ไปกับถนนวงแหวนรอบที่ 3 โดยสามารถระบายน้ำสูงสุดผ่านคลองได้ประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที รายละเอียดของโครงการจะประกอบไปด้วย คลองระบายน้ำยาว 110.58 กม. เริ่มขุดคลองบริเวณใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงมา มีอาคารประกอบต่าง ๆ

ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachart Turakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/บทหน้า

วันที่: พุธที่ 30 พฤศจิกายน - อา. 3 ธันวาคม 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 4997

หน้า: 1 (บนขวา), 2

Col.Inch: 107.62 Ad Value: 145,287

PRValue (x3): 435,861

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: แผนระบายน้ำ 141,600 ล. จากบางบาล-บางไทรถึงวงแหวนรอบ 3

โครงการบางบาล-บางไทรและวงแหวนรอบ 3



ที่มา : TEAM GROUP

ประชาชาติกราฟิก

2 ฟังคลองจะเป็นถนนวงแหวนรอบที่ 3 และถนนท้องถิ่น ผลประโยชน์ที่จะได้รับหากดำเนินโครงการนี้คือ จะช่วยระบายน้ำอ้อมพื้นที่กรุงเทพมหานครทางฝั่งตะวันออก และยังช่วยลดยอดน้ำหลากในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (อยุธยา) ลงได้อีก 500 ลบ.ม./วินาที แต่การดำเนินการจะต้องเวนคืนที่ดินควบคู่ไปกับการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่งสามารถลดพื้นที่การเวนคืนได้ระดับหนึ่ง

เมืองนิเวศตามแนวคลอง

นายชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท TEAM GROUP ในฐานะนัก

วิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รวมไปถึงตัว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ในช่วงที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงตัวโครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล-บางไทร แม้ว่าโครงการจะสามารถระบายน้ำได้ถึง 1,200 ลบ.ม./วินาที เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา “คอขวด” ของแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงที่ไหลผ่านอยุธยาด้วยการขุดคลองลัด อันจะบรรเทาผลกระทบน้ำหลากบริเวณเกาะเมืองอยุธยาและการท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ แต่โดยสภาพการณ์แล้ว โครงการนี้จะเป็นการ “ยก” หรือ “ย้าย” มวลน้ำที่ท่วมบริเวณเกาะเมืองอยุธยาไปไว้บริเวณ อ.บางบาล และพื้นที่โดยรอบ

ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ การระบายน้ำช่วงจาก อ.บางไทร ลงสู่ อ่าวไทย จะได้รับอิทธิพลจากช่วงเวลาน้ำขึ้น-น้ำลง ไม่สามารถระบายน้ำได้ตลอดเวลา และยังคงคำนึงถึงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบริเวณจุดสบกันของลำน้ำเจ้าพระยาเดิมกับคลองระบายน้ำที่ขุดใหม่ “เรื่องที่ยากที่สุดก็คือ การระบายน้ำผ่านคลองต้องสัมพันธ์กับช่วงน้ำขึ้นน้ำลง คลองนี้ไม่สามารถระบายน้ำทั้ง 1,200 ลบ.ม./วินาทีลงทะเลได้ตลอดเวลา มันจะต้องเปิดปิดเป็นเวลา ตรงนี้จะต้องใช้ประตูระบายน้ำปากคลองกับประตูระบายน้ำปลายคลอง สอดคล้องกันกับประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์จะช่วยได้มาก รวมไปถึงอาจจะต้องเสริมคันกันน้ำเจ้าพระยา จากที่เป็นอยู่ในปัจจุบันที่ 2.50 เมตรขึ้นไปอีก” นายชวลิตให้ความเห็น

ส่วนโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างที่เหมาะสมที่ดำเนินการ “มากกว่า” โครงการคลองระบายน้ำหลักบางบาล-บางไทรก็คือ โครงการระบายน้ำควบคู่ถนนวงแหวนรอบที่ 3 แม้ว่าจะสามารถระบายน้ำได้ 500 ลบ.ม./วินาที แต่สามารถระบายน้ำผ่านคลองออกอ่าวไทยได้โดยตรงจากการวางแนวคลองและแนวถนนให้เหมาะสมกับลาดการไหลตามธรรมชาติของคลอง กำกับด้วยอาคารควบคุมน้ำกลางคลอง-ปลายคลองที่เหมาะสม มีทางเรือผ่านเพื่อให้เก็บสำรองน้ำและใช้เพื่อการเดินเรือได้ตลอดทั้งปีด้วย

“โครงการนี้สามารถนำดินที่จะขุดขึ้นมาจากคลอง มาพัฒนาเป็นเมืองเชิงนิเวศตามแนวคลองผันน้ำเพื่อเชื่อมต่อกับศูนย์กลางเมืองหลัก ๆ ได้อีกด้วย โดยสิ่งที่ควรจะต้องเร่งดำเนินการตอนนี้ก็คือ การจัดหาและเวนคืนที่ดินควรจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งคลองระบายน้ำและถนนวงแหวนรอบที่ 3 ซึ่งจะต้องสร้างเพื่อลดความแออัดของการคมนาคมในกรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่แล้ว” นายชวลิตกล่าว



มกอช.รวมใจ....นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเกษ อุตตมะเวทิน เลขาธิการกรม และผู้อำนวยการกองส่งเสริมมาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และนายภาณุวัฒน์ สุทธิพพานนท์ นายอำเภอบางบาล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม มกอช. รวมใจ ช่วยภัยน้ำท่วม (ACFS Together for the Flood) เพื่อแสดงถึงความห่วงใยเกษตรกรที่ประสบภัย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้



ไฮด์ปาร์กลงกระดาด

ชัชวาลย์ ชาติสุทธิชัย

ดีหรือแย...อยู่ที่ "นายกฯ ตู" คนเดียว...!

กรม. "บิ๊กตู 5" อูแว้ๆ!! ให้เห็นเรียบริ้อยแล้ว...

กรม. ปรับใหม่ชุดนี้ไม่มีคนที่ "ดูดี" แค่น้อยนิด มีคนที่ "ไม่ได้เรื่อง" เยอะกว่า ส่วนคนที่ "ไม่เอาอ่าว" ที่ควรพ้นจาก กรม. แต่เพราะเป็น "ก๊วยเตี้ยวเส้นใหญ่" ซึ่บักกับ "นายกฯ ตู" จึงอยู่ยงยืนยง ชนิดว่า ถ้าไป...ต้องไปเป็นยวง (กระมัง?)...

มีโยใครๆ จะไม่พอใจผลงาน "พีใหญ่ป้อม" ที่เป็น รมว. กลาโหมและดูแล "องค์กรตำรวจ" ทั้งประเทศ ที่กำลังปฏิรูปแบบไม่ปฏิรูปอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งไม่ชอบผลงาน "พีรองป้อม" ในฐานะ รมว. มหาตมทโยที่กำกับดูแล "ผู้ว่าฯ" ทุกจังหวัดในการขจัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน แต่ยังไม่ได้ดีเท่าที่ควร แถมทั้งสองกระทรวงมีเรื่องคอร์รัปชันไม่น้อย ที่ "นายกฯ ตู" ไม่ควรปล่อยให้ลอยละลือ! แต่เรื่องไม่ชอบมาพากลที่มักเฝ้ามอง เพราะ "พีป้อม-พีรองป้อม" เป็นลูกพี่ของ "บิ๊กตู" ที่ช่วยกันปลุกปั้น "น้องตู" ตั้งแต่ยังเป็นทหารชั้นผู้น้อยจนได้เป็นทหารบกเต็ม "ผบ.ทบ."

ชีวิตคนบางครึ่งเงาไม่เท่าแสง เพราะ "บิ๊กตู" โชคดีมี "คนเข็นรถรถมาเกยตื้น" ให้เป็น "ผู้นำรัฐประหาร" กระทั่งได้เป็น "นายกรัฐมนตรี" จนทุกวันนี้ ดังนั้น ทราบใดที่ "นายกฯ ชาติสุทธิชัย" ชื่อ "ตู" ใครที่อยากให้ "พีๆ สองป้อม" หลุดจาก กรม. นี้ คงต้องบอกว่า "เจ้าอย่าหวัง" ไม่มีวันหรอกที่ "ป.ประยุทธ์" จะถอดทั้ง "ป.ป้อม" กับ "ป.ป้อม" ไร้ซึ่งทาง เพราะแม้ "พีน้องสามป้อม" จะไม่ได้เกิดที่สุพรรณฯ แต่พวกเขาเป็น "เลือดสุพรรณ" ขนานแท้ระว้อย...!

การปรับ กรม. ครั้งนี้จุดสำคัญอยู่ที่ ก.เกษตรฯ เพราะถึง "นายกฯ ตู" จะรักเพื่อนซี้ "บีกันมชช-ฉัตรชัย" แต่ไหน แต่จะให้ เป็น รมว.เกษตรฯ ต่อไป "บิ๊กตู" ก็รู้ตัวว่าย่น "ข้าศึก" ไม่ไหว ซินตันทุรังให้เพื่อนรักนั่งเก้าอี้ตัวเดิม ก็อาจมี "สีนามิการเมือง" รุมถล่มจน "นายกฯ ตู" หนีไปมาได้ นั่นทำให้ "บีกันมชชฯ" ได้เป็นแค่รองนายกฯ เปิดทางให้ "บิ๊กป้อม" ขยายอิทธิพลเข้ายึด ก.เกษตรฯ ด้วยการส่ง "สิงห์ทอง-กฤษฎา บุญราช" อดีตปลัดค.มหาดไทย ที่ "ซึ่บัก" กับ "บิ๊กป้อม" มานั่งเก้าอี้เจ้ากระทรวงโดยพลัน

ทั้งๆ ที่กระทรวงเศรษฐกิจอย่าง ก.เกษตรฯ ควรอยู่ใต้ปีกของ "เฮียกาง-ดร.สมคิด" ที่เป็นกัปตันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล "บิ๊กตู" แต่ในยุค "บีกันมชชฯ" "ดร.สมคิด" ไปยุ่มยามไม่ได้เลย และแน่นอน...ยุค "กฤษฎา" เนี่ย ปิดประตูลงกลอนสำหรับ "ดร.สมคิด" จะเข้าไปเหยงม...

เพราะ "มหาดไทย-เกษตร" เขาแต่งงานกันแล้ว ดังนั้น "ดร.สมคิด" จะให้ก.เกษตรฯ ทำอะไร ก็ต้องรอสัญญาณชัดๆ จาก "ริมคลองหลอด" ก่อนว่า...ไฟแดงหรือไฟเขียว...

"กฤษฎา" มานั่งบัญชาการ ก.เกษตรฯ ครั้งนี้ ด้วย "บิ๊กตู"หวังจะให้แก้ปัญหาของเกษตรกรที่มีรายได้น้อยและยากจนเป็นหลัก เพื่อสร้างคะแนนนิยมให้ "ขุนทหารบางคน" ได้สืบทอดอำนาจต่อ หลังการเลือกตั้งครั้งหน้า รวมทั้งแก้ปัญหาการชุมนุมของชาวนา-ชาวไร่-ชาวนา ฯลฯ ที่กำลังฮือๆ จะออกมาชุมนุมในป็นหน้าจาก ปัญหาพืชผลราคาตกต่ำ ฯลฯ

โดย "บิ๊กตู" ให้ก.เกษตรฯ มี รมช. บั๊ยแดงถึง 2 คน คนหนึ่งไม่ยอมยกพุดถึงให้เสียเวลา แต่คนที่ทำให้ "บิ๊กตู-หล่อ" ขึ้นมานิดๆ คือ รมช. "จารัยย์กฤษ-วิวัฒน์ ศัลยกำธร" ซึ่งทำงานเศรษฐกิจพอเพียงตามรอย "ในหลวงรัชกาลที่ ๙" มาตลอด "จารัยย์กฤษ" โผล่ มาร่วม "กรม. ตู 5" แค่นคนเดียว ก็ทำให้ผู้คนหลงเชื่อว่า จากนั้นไป รัฐบาล "บิ๊กตู" จะเดินลุยทำเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังเป็นแน่แท้...

เฮ้อ!...บอกได้เลยว่า "จารัยย์กฤษ" คงทำอะไรไม่ได้มากนัก เพราะเป็นแค่ รมช. หรือพูดตรงๆ คือเขาเอา "จารัยย์กฤษ" มาเป็น "ผักชีโรยหน้า" เท่านั้น!

เพราะรัฐบาล "บิ๊กตู" ทุ่มกลไกรัฐและงบประมาณ เน้นทำแต่เรื่อง "ไทยแลนด์ 4.0" ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อทุนใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติเท่านั้น ส่วนอาชีพเกษตรกรเป็นแค่ 1.0 และ 2.0 เช่นรัฐบาลนี้ดีแต่พูด...จะส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์อย่างเต็มที่ ทว่า...รัฐบาล "บิ๊กตู" นี้แหละกลับปล่อยให้ปุ๋ยเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคนและดิน-น้ำ-อากาศ ฯลฯ ทะลักเข้าสู่ภาคการเกษตรอย่างมหาศาล จนไทยเป็นชาติที่นำเข้าสารพิษเกษตรติดอันดับที่ 5 ของโลกไปแล้ว!

ที่ "นายกฯ ตู" พลาดอย่างแรง คือ ทำไม่ไปคว่ำตัว "ศิริ จิระพงษ์พันธ์" มาเป็น รมว.พลังงาน? เพราะชายผู้นั้นซนขม "คนหน้าเหลี่ยม" อย่างเปิดเผยมาตลอด แถมยังเคยแสบตบตะกร้อเรื่องปิโตรเลียมในม็อบเชียงใหม่ทางขึ้นขอบระบบสัมปทานมากกว่าระบบผลประโยชน์อื่นๆ ที่ชาติจะได้ผลประโยชน์สูงกว่า

ดังนั้น นโยบายพลังงานของรัฐบาล "บิ๊กตู 5" ก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เก่าๆ ผุๆ กอนั้น มีแต่ "หน่อไม้" ที่บริโภคแล้วไม่ได้เสริมสร้างสุขภาพให้ชาติและคนไทยแข็งแรงมากขึ้เลย...จริงไหม?

อย่างไรก็ตาม... ไหนๆ ก็ไหนๆ ต้องให้โอกาสบรรดารัฐมนตรีและรัฐบาล "บิ๊กตู" บริหารชาติกันต่อไป ทราบที่ "บิ๊กตู" คนนี้ยังเป็นนายกฯ อยู่ ส่วน "บิ๊กตู" กับ "ดร.สมคิด" จะแก้ปัญหาการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจให้เป็นธรรมต่อประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากจน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรได้หรือไม่...

ต้องบอกว่า "เจ้าอย่าหวัง" เลย...เพราะ 3 ปีกว่ายังทำไม่ได้...โรดแมปเหลือแค่ปีเศษ... "เจ้าอย่าฝัน" ดีกว่า...

เพราะตลอด 3 ปีกว่าของรัฐบาล "บิ๊กตู" ถูกมองว่าช่วยคนรวยเป็นหลัก ดูแลคนมีรายได้มีน้อยกับคนจนน้อยเกินควร จนสังคมไทยเกิดความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้มากมาย ทั้งด้านเศรษฐกิจ-การเมือง-การศึกษา ฯลฯ

ดังนั้น ขอย้ำอีกครั้งว่า ผลงานรัฐมนตรี และรัฐบาลจะดีหรือแย อยู่ที่ "นายกฯ ตู" คนเดียวครับ...!!!

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 29 พฤศจิกายน 2560

ปีที่: 38

ฉบับที่: 13369

Col.Inch: 16.82

Ad Value: 15,138

หน้า: 8(บนขวา)

PRValue (x3): 45,414

Clip: Black/White

ภาพข่าว: ร่วมมือ



ร่วมมือ : นายเลศวิโรจน์ โก้วฉินะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับ นายรัส ไนซ์ลี ที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางเข้าพบเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำระหว่าง 2 ประเทศ